

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/๑ ๑๑๓๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๙๗๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล และเข้ารับการทดสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ และได้จัดทำประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งผลการทดสอบให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีชื่อตามประกาศฯ ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๑๒

บัญชีแนบท้ายหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๑๓๕

ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. จ.ชลบุรี
๒. จ.น่าน
๓. จ.ปราจีนบุรี



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ยกเว้นทุนที่มอบผ่าน สำนักงาน ก.พ.) และทุนฝึกอบรมนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งผลการทดสอบดังกล่าวจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป) จำนวน ๗ ราย โดยให้ใช้บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด (ยกเว้นทุนที่มอบผ่าน สำนักงาน ก.พ.) และทุนฝึกอบรมนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมัครรับทุนตามลำดับที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้เป็นหลัก ประกอบกับความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน แล้วแต่กรณี

กรณียกเว้นซึ่งมีผลไม่อาจใช้บัญชีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้เป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศ และหากมีผลการทดสอบอย่างเดียวกัน บัญชีรายชื่อตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจรินทร์ จิกกะพาก)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
 แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	จังหวัด/ส่วนกลาง
๑	นายณวิช อุ่นวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ	กองพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๒	ม.ล.กฤษณ์กมล กมลาศน์	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	กองพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๓	นางสาวนงลักษณ์ สุโขยะชัย	ครู คศ.๓	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	จังหวัดน่าน
๔	นายวศิน ปingsุวรรณ	ครู คศ.๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	จังหวัดน่าน
๕	นายสถาพร โรจน์รัตนพล	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	จังหวัดปราจีนบุรี
๖	นางสาวกิตติกา บุญมาไชย	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ	กองพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น	ส่วนกลาง
๗	นางสาวสุพัตรา วิชยประเสริฐกุล	หัวหน้าฝ่ายระบบ สัญญาณไฟจราจร	เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี